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กัมพูชาเก็บรายได้ภาษีกว่า 2,055.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใน 11 เดือนแรกของปี 2018  
         ภายใน 11 เดือนแรกของปี 2018 รัฐบาลกัมพูชาได้เก็บรวบรวมภาษีได้กว่า  2,055.71 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น106.88% ของแผน
ที่ตั้งไว้ มีรายได้เกิน 132.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากรายงานภาษีของกรมภาษี (GDT) เรียกร้องให้มีการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายและ
การบริหารจัดการด้านการบริหารการเงินผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินการตามกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม 
นอกจากนี้ยังแนะน าให้ GDT พัฒนาและปรับปรุงงานตรวจสอบขององค์กร เพื่อเพิ่มกลไกการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้กลยุทธ์การระดม
ทุนรายได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แผนปี 2019-2023 

ท่ีมา : http://en.freshnewsasia.com/index.php/en/12246-2018-12-11-14-58-45.html 
12/12/61 

 

สนามบินสีหนุวิลล์ เที่ยวบินและผู้โดยสารเพิ่มข้ึน  
พบว่าตั้งแต่ ม.ค. – พ.ย. จากจ านวน 3,618 เที่ยวบินโดย มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นถึง 274,535 คน คิดเป็น 89% ในปัจจุบันมีสายการบิน

ทั้งหมด 11 แห่งในสนามบิน สนามบินนี้รองรับจ านวนเที่ยวบิน 100 เที่ยวต่อสัปดาห์ โดยมีจ านวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 90 ใน
จ านวนนี้มีชาวกัมพูชามากถึงร้อยละ 47 แบ่งเป็นสายการบินภายในประเทศ 6 สายและของต่างประเทศ 5 สาย ที่เป็นไฟท์บินตรงจาก
เวียดนาม มาเลเซียและ 15 จังหวัดของจีน เป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและความเสถียรภาพทางการเมือง ท าให้มีหลาย
สายการบินที่สนใจเข้าไปลงทุน รวมไปถึงบางกอกแอร์เวย์สที่มีแผนการจะเปิดไฟท์บินไปยังสีหนุวิลล์ในปีหน้า 

ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50558531/sville-airport-sees-sharp-increase-in-passengers/ 
12/12/61 

 

สปป.ลาว ระดมความช่วยเหลือไปยังภาคการพัฒนาสังคม  
รัฐบาลสปป.ลาวท างานร่วมกับคู่ค้านการพัฒนาจัดท ายุทธศาสตร์เพื่อระดมความช่วยเหลือพัฒนาภาคสังคม ยุทธศาสตร์ที่วางแผน

ไว้ส าหรับปี 2019-2030 ของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดการระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาภาคสังคมโดยการลดความยากจนในด้าน
การศึกษาสุขภาพและชนบทเป็นจุดเน้นหลัก และให้ความกังวลเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอย่างเป็นทางการ  ซึ่ง
ประกอบด้วยเงินอุดหนุนและเงินกู้ที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ า ในความพยายามที่จะระดมความช่วยเหลือจากต่างประเทศ รัฐบาลสปป.ลาวและ
คู่ค้าด้านการพัฒนาได้จัดประชุมโดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนการพัฒนาสังคมและมนุษย์สภาพแวดล้อม การเตรียมพร้อมในการรับมือ
กับภัยพิบัติ การข้ามพรมแดน และประเด็นเก่ียวกับการปกครอง ฯลฯ 

ท่ีมา : http://www.xinhuanet.com/english/2018-12/11/c_137665817.htm 
12/12/61 

 

เมียนมาเล็งหาตลาดส่งปศุสัตว์ใหม่  
รองอธิบดีกรมเพาะพันธุ์ปศุสัตว์และสัตวแพทย์ สังกัดกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และชลประทานเมียนมา เผยเมียนมาจะมองหา

ตลาดต่างชาติ แห่งใหม่ส าหรับส่งออกปศุสัตว์ โดยขณะนี้ ก าลังหาทางส่งออกไปยังอินเดียผ่าน จุดค้าขายชายแดนเมียนมา-อินเดีย รัฐบาล
เมียนมาก าลังเพิ่มความพยายามในการอ านวยความสะดวกให้กับ การส่งออกปศุสัตว์ เนื่องจากการค้าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาช่วยเพิ่ม
รายได้ให้เกษตรกรท้องถิ่นและช่วยลดระดับหนี้สิน ข้อมูลทางการระบุว่า เมียนมาส่งออก ปศุสัตว์ท้องถิ่นส่วนใหญ่ไปยังจีน และที่เหลือไป
ยังไทยและบังกลาเทศ โดย ระหว่างเดือนธ.ค.60-61 เมียนมาส่งออกปศุสัตว์รวม 332,238 ตัว 

ท่ีมา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
12/12/61 
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ปั้นอิรวดีเมืองเศรษฐกิจใหม่  
ส านักข่าวท้องถิ่นเมียนมาไทมส์ รายงานว่า นักลงทุนมองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจในเมียนมา โดยเฉพาะพื้นที่อิรวดี ที่ตอนนี้

รัฐบาล ก าลังให้ความส าคัญในการพัฒนา ทั้งด้านเกษตรกรรม การประมงและการปศุสัตว์ ตลอดจนป่าไม้ อุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐาน 
การคมนาคมและภาคส่วนการท่องเที่ยว อธิบดีคณะกรรมการการลงทุนและก ากับดูแลบริษัทDICA เผย แม้ว่าการส่งออกของเมียนมามา
จากอิรวดีเป็นส่วนใหญ่ แต่กลับพบว่าการลงทุนในพื้นที่นี้น้อยมาก ซึ่งรัฐบาลเมียนมาคาดหวังว่าจะมีการลงทุนในพื้นที่นี้มากข้ึน หลังจาก
ได้สร้างถนนเส้นใหม่เชื่อมโยงพื้นที่อิรวดีและย่างกุ้ง ตลอดจนโครงการไฟฟ้าของเมียนมาได้ก่อสร้างในภูมิภาคนี้ ทั้งนี้ รัฐบาลอิรวดี ก าลัง
ร่วมมือกับ รัฐยะไข่ และกระทรวงโยธาธิการเมียนมา ในการพัฒนาชายฝั่งตะวันตกของอิรวดี ให้เชื่อมต่อกับหาดเงวซอง หาดซวงทา พื้นที่ 
Shwe Thaung Yan ยาวไปจนถึง พื้นที่ตั่งตแว ของรัฐยะไข่ นอกจากนี้ชายฝั่งตะวันตกของอิรวดี ยั งคงเชื่อมโยงกับ พื้นที่ระเบียงเขต
เศรษฐกิจเมียนมา-จีน และเส้นทางเศรษฐกิจในอนุลุ่มแม่น้ าโขง 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย ์
12/12/61 

 
 

 

เวียดนามพยายามสร้างสรรค์อาชีพประมงอย่างยั่งยืน  
       จากรายงานระบุว่า ตั้งแต่เดือนต.ค. 60 สหภาพยุโรปหรืออียูได้ให้ใบเหลืองต่อการส่งออกสัตว์น้ าของเวียดนามจนถึงเดือนมิ.ย.ปีนี้  
อียูได้ขยายเวลาการเตือนใบเหลืองดังกล่าวพร้อมส่งคณะปฏิบัติงานรวมท าการตรวจสอบการท าประมงในเวียดนาม แม้ยังไม่ประเมิน
เก่ียวกับผลเสียหายจากการออกใบเหลืองดังกล่าวของอียู แต่การส่งออกสัตว์น้ าของเวียดนามไปยังตลาดอียูได้ประสบอุปสรรคต่างๆ ด้วย
เหตุนี้ ทางการของเวียดนามได้พยายามปฏิบัติมาตรการต่างๆ เพื่อให้อียูยกเลิกใบเหลืองต่อสัตว์น้ าของเวียดนาม ซึ่งถือเป็นความมุ่งมั่ น
ทางการเมืองของเวียดนามที่ถือข้อเสนอต่างๆ ของอียู และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอาชีพประมงอย่างยั่งยืน 

ที่มา :  http://vovworld.vn/th-TH/เศรษฐกจ/เวยดนามพยายามสรางสรรคอาชพประมงอยางยงยน-706918.vov 
11/12/61 

 

จีนเปิดร่องน้้าล้านช้าง-เลื่อนท้าอีไอเอ กระทบเรือน้้าโขงสามเหลี่ยมทองค้า-หลวงพระบาง  
เชียงราย - ทางการจีนเดินหน้าเต็มตัว..ลดระบายน้ าเขื่อนจิ่งหง-ลุยปรับปรุงร่องน้ าล้านช้าง ในเขตเชียงรุ่ง ตั้งแต่กาหลันป้า ยัน

ท่าเรือกวนเหล่ย แต่เลื่อนเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในไทยไม่มีก าหนด กระทบเรือสินค้า-ท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองค า-หลวงพระบาง รอง
ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย และนักธุรกิจลุ่มแม่น้ าโขง เผยการปรับปรุงร่องแม่น้ าโขงในเขตจีน ไม่มีผลกระทบต่อการเดินเรือสินค้า
จาก อ.เชียงแสนขึ้นไปจีน แต่การลดการระบายน้ าจากเข่ือนจิ่งหงเพื่อเอ้ือต่อการปรับปรุงร่องน้ า ท าให้การเดินเรือยากล าบากข้ึน ส าหรับ
โครงการปรับปรุงร่องแม่น้ าโขงดังกล่าวเป็นผลมาจากความร่วมมือโครงการเดินเรือพาณิชย์ลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน 4 ชาติ ไทย สปป.ลาว 
เมียนมา และจีน ที่มีมาตั้งแต่ปี 2543 โดยจีนได้อาศัยข้อตกลงดังกล่าวประสานงานกับประเทศสมาชิกผ่านคณะกรรมการร่วมเพื่อ
ประสานการด าเนินการ ตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ าล้านช้าง-แม่น้ าโขง (JCCCN) ลงทุนปรับปรุงร่องแม่น้ าโขง
ตั้งแต่มณฑลยูนนาน-แขวงหลวงพระบาง ระยะทาง 809 กิโลเมตร 

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา 
12/12/61 
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คลังตั้งเป้างบประมาณสมดุลปี 2573 บนสมมุติฐานจีดีพีเติบโตเฉลี่ย 4%  
รมว.กระทรวงการคลัง เผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ที่มี  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่าที่

ประชุมฯ ได้ก าหนดเป้าหมายการจัดท างบประมาณสมดุลโดยวางเป้าหมายว่าจะเข้าสู่ภาวะสมดุลของงบประมาณได้ภายในปี 2573 โดย
สมมติฐานให้ GDP ขยายไม่ต่ ากว่า 4% ต่อปี (ไม่รวมเงินเฟ้อ) และก าหนดวงเงินในการช าระคืนหนี้เงินต้น 2.5 – 3.5 % ต่อปี ทั้งนี้ ผอ. 
ส านักงบประมาณ ระบุว่าได้วางเป้าหมายไว้ 2 ระยะคือ ในรูปแบบที่ไม่รวมการจ่ายช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยซึ่งจัดท าได้ในปี69 และ
รวมรายจ่ายในการช าระคืนดอกเบี้ยและเงินต้นด้วยจะสามารถท าได้ในปี73 

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/820956 
12/12/61 

 

วว.ปั้นตรามาตรฐานใหม่ หนุนสินค้าไทยโกอินเตอร์  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เปิดตัวเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ใน 6 กลุ่มสินค้าเป้าหมายน าร่อง การันตี

คุณสมบัติเทียบเท่าระดับสากล โดยการสรรงบประมาณ 36 ล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี61-64 เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการซึ่งตั้งเป้าไว้ 
300 ราย สามารถเข้าถึงการรับรองมาตรฐานใหม่นี้ และเพื่อหนุนผู้ประกอบการใช้อ้างอิงท าตลาดต่างประเทศ ยกระดับทัดเทียม “ยูแอล” 
และ “ไอฟอม” ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เกษตรตามหลัก GAP, เกษตรอินทรีย์, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, พลาสติกที่สลายตัวได้ทาง
ชีวภาพ, ระบบขนส่งทางรางและการบริการท่องเที่ยว และในอนาคตจะพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับระดับโลก 

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/820975 
12/12/61 

 

เอกชนลงทุนอีอีซีไอแสนล้าน  
รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (อีอีซี) ว่า ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รายงานความคืบหน้าการด าเนินโครงการเขต
นวัตกรรมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาอีอีซีไอ โดยจะเน้นการเกษตรแปรรูปเพื่อเชื่อมโยง
กับการวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า ภายในระยะเวลา 20 ปี ทั้งนี้เงินลงทุนภาครัฐ 3.31 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะเกิดการลงทุนภาคเอกชน 
1.1 แสนล้านบาท ท าให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรวม 2.71 แสนล้านบาท 

ที่มา : https://www.posttoday.com/economy/573652 
12/12/61 

 

ปีใหม่62 คาดคนกรุงฯ ใช้จ่ายกว่า 30,800 ล้านบาท เน้นมอบของขวัญเฉพาะคนส้าคัญและคัดสรรสินค้ามาก
ขึ้น 

 

พบว่าร้อยละ 59 ของกลุ่มตัวอย่างที่ส ารวจ เลือกที่จะเฉลิมฉลองอยู่ในกรุงเทพฯ ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ร้อยละ 60 โดยให้เหตุผลว่า 
การจราจรติดขัด คนหนาแน่น ไม่สะดวกในการเดินทาง และยังต้องระมัดระวังการใช้จ่าย แม้จะเลือกอยู่ในกรุงเทพฯ  แต่ภาพรวม ส่วน
ใหญ่มีการวางแผนการเงินไว้ใช้จ่ายต่างๆ โดยเฉพาะการซื้อของขวัญและเลี้ยงสังสรรค์ถือเป็นกิจกรรมที่คนกรุงเทพฯ เลือกท ามากที่สุด 
โดยการมอบของขวัญ ร้อยละ 55 เน้นให้กับบุคคลในครอบครัว หรือการจับสลากในงานเลี้ยงขององค์กร โดยเม็ดเงินรวมของคนกรุงเทพ
อยู่อยู่ที่ ประมาณ 30,000 ล้านบาท เพิ่มร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน เฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 5,600 บาท 

ที่มา : https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/z2944.aspx 
12/12/61 

 

 

 

 

 

 

 


